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อภปิราย Parallel Session3 : วนัที ่29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00-16.30 น. หอ้ง 401 
 
หวัข้อ  PS3 :   ระบบการแพทยฉ์ุกเฉนิในอนาคตส าหรบัภาคเีครอืขา่ย                    
 
วทิยากร 
 นายบุญเสริม ศุภศรี 
 นายสุชีพ บุญเส็ง 
 นายชาญชัย ศุภวีระกุล 

นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง 
ผูด้ าเนนิรายการ นายวันจักร ์ จันทร์สว่าง 
 
รายชื่อ Rapporteur Team 

1. นางสาวปรีดาภรณ์ ทิพย์นางรอง รับผิดชอบหลัก 
2. นางสาวณัฐสุดา  มีพันธ์ศรี member 
3. นางสาวฐาปนี  เอ่ียมส าลี member 

 
รายงานสรปุสาระส าคัญ:  
1. สาระส าคญั (Key message)  จากการน าเสนอของผูบ้รรยาย /ผูร้ว่มอภปิราย 

 
การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ของประเทศไทย 
มีการเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนโดย ให้ภาคีเครือข่ายได้แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ ประกอบด้วย  
        
คุณสชุีพ บญุเส็ง จาก มูลนิธิปอ่เต๊กตึ๋ง  
กล่าวว่าทางมูลนิธิได้มีการพัฒนาบุคลากร โดยท างานประสานงาน ซ้อมแผน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  

การบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน และทีมทหารของต่างประเทศทั้งทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ  ปัจจุบันมูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเรื่องการปฐมพยาบาล การ CPR การใช้เครื่อง AED 
ให้กับประชาชนทั่วไปซึ่่งสามารถให้การฝึกอบรมได้ถึงเดือนละ 4 รุ่น  

         
 
คุณบุญเสรมิ ศภุศร ีจากมูลนธิิร่วมกตัญญู  
กล่าวถึงพ้ืนฐานคนในองค์กรไม่ได้มีองค์ความรู้ในด้าน EMS จนกระท่ังได้รับความช่วยเหลือจาก สพฉ. และ 

โรงพยาบาลราชวิถีในการจัดอบรมองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องให้กับทางมูลนิธิ 
แต่ทางมูลนิธิยังมีความต้องการให้จัดอบรมเพ่ือให้มีศักยภาพและมาตรฐานมากข้ึน  
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คุณ ชาญชยั ศภุวรีะกลุ จากมลูนิธิฮุก31 จ.นครราชสีมา  
กล่าวว่ามูลนิธิฮุก 31 เป็นหน่วยงานกู้ชีพ อาสาสมัครในจังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการกู้ชีพทางน้ า ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีอัตราการจมน้ าของเด็กสูงที่สุดในประเทศ ทางหน่วยงานได้เล็งเห็นปัญหานี้ 
จึงหาวิธีการป้องกันการจมน้ าในเด็กและการกู้ชีพ โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับการกู้ชีพและกู้ภัยทางน้ า 
อีกท้ังยังส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะเห็นได้จากส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่ประเทศมาเลเซีย ฟินแลนด์ 
จนปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานต่างประเทศเข้ามาดูงานที่ประเทศเรามากขึ้น ซ่ึงจะเห็นว่ามูลนิธิจะต้องมีการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆท่ีเป็นสากล ให้ทัดเทียมนาๆประเทศ และต้องท้างานเชิงรุก ในการป้องกันเด็กจมน้้ากับโรงเรียนในพื้นที่  

  
คุณวนัจักษ ์จนัทรส์วา่ง มูลนธิิพิทักษ์กาญ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ด าเนินรายการ  
กล่าวว่ามีเหตุการณ์ที่กลุ่มภาคีเครือข่ายได้ประสบปัญหาในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ป่า 

จึงได้มีการเล็งเห็นว่าหน่วยงานอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ 
จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการกู้ชีพในป่า (EMRs) เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในกรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน 

นอกจากนี้มูลนิธิของประเทศเรา ได้ไปช่วยกู้ภัยให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน อีกท้ังร่วมมือกันเป็นวิทยากร 
 คุณปกครอง ทองเนื้อแขง็ (หวัหน้าส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ หน่วยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว) 
 หน่วยงานนี้เริ่มก่อตั้งจากอุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ซึ่งแต่ก่อนเคยมีพยาบาลไปประจ า 
แต่ต่อมาประสบปัญหาพยาบาลลาออก 
จึงเล็งเห็นปัญหาว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงเริ่มมีการฝึกอบรม และซ้อม
แผนโดยใช้Table Top ครั้งแรกข้ึนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยร่วมมือกับ 
สพฉ.ท าให้มีการสร้างเครือข่ายและใช้งานได้จริง มีการซ้อมแผนต่างๆร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆทั้ง อบต. อบจ. รพ. มูลนิธิ  
ปัจจุบันมีการท า MOU ร่วมกันระหว่าง กระทรวงทรัพยากรฯ กับทาง สพฉ. ในการช่วยเหลือ 
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากพ้ืนที่ป่าสู่เมือง 
 
2. ประเด็นปญัหาทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุ / การเสนอความคดิเหน็จากผูเ้ขา้รว่มประชุม 

Major problems & issues raised / discussed  
 

“ในอนาคต หากประเทศเกิดภัยพิบัติใหม่ขึ้น แต่ละองค์กร 
จะมีแนวทางประสานงานกับเครือข่ายระหว่างองค์กรกันอย่างไร” 
 
ตัวอย่างการน าเสนอภัยพิบัติ 
 
1. คุญสุชีพ บุญเส็ง มีประสบการณ์จากน้ าท่วมปี 2554 คิดว่าควรให้ 

สพฉ.เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น  
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2. คุณบุญเสริม ศุภศรี อยากให้ภาครัฐเป็นตัวกลางหลักในการประสานงาน และเพ่ิมศักยภาพของรัฐมากข้ึน 
โดยภาคีเครือข่ายจะคอยเป็นผู้สนับสนุน 

 
3. ข้อเสนอแนะในการแกป้ัญหา ข้อด ีข้อเสยี 

Suggested solutions which should reflect from both pro and con 
 

1. ภาคีเครือข่ายอยากให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาหลักสูตรอบรม โดยได้รับความสนับสนุนจาก 
สพฉ.ให้เนื้อหามีความทันสมัยอยู่เสมอ  

2. มีการพัฒนาการติดต่อประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ  
3. ผู้บรรยายแนะน าให้บุคคลากรภายในภาคีเครือข่าย มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ 

เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรเองและเพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
4. ผู้บรรยายประสงค์ให้พัฒนาระบบ ICS (Incident Command System) ให้มีคุณภาพ  

 
 
4. ค า /วลเีดด็ ในแตล่ะเซสชัน่ จากผูบ้รรยาย / ผูร้ว่มอภปิราย /ผูเ้ขา้รว่มประชุม (Quotations)  

 
“ สิ่งส าคัญในการพัฒนาองค์กร คือการที่เรามีการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ตลอด”.....ชาญชัย  ศุภวีระกุล 
 
“ความส าเร็จที่เกิดข้ึน เกิดได้จากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย”....ปกครอง ทองเนื้อแข็ง 
 

ชว่งถาม-ตอบ / ค าถามจากผูเ้ขา้รว่มประชุม Question:  
  
1.ถาม(ผอ.กองป้องกันสาธารณภัย จ.เชียงราย) :  ในการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน 
มีการแบ่งการท างานระหว่างการกู้ชีพ และการกู้ภัย เพราะอะไรถึงไม่จัดท าหลักสูตรขึ้นมาเพ่ือให้ท างานร่วมกันได้  
2.ถาม : หากเกิดการเจ็บป่วยในกรมอุทยานแห่งชาติ ต้องการขอความช่วยเหลือจะติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างไร?  
ตอบ : โทร. 1362หรือ หากท่านไม่มั่นใจสามารถโทร.1669ได้ 
3.ฝาก สพฉ. กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือมีเหตุฉุกเฉิน ขอให้ สพฉ. เป็นหน่วยงานกลางประสานงานของมูลนิธิ/ทีมกู้ชีพกู้ภัย 
 


